

Số: 86 /CV-XNK

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2024

(Về việc xin xem xét gỡ bỏ cổ phiếu AGM ra  
khỏi diện đình chỉ giao dịch)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”/“Angimex”) kính gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (“SGDCK Việt Nam”) và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCK TP.HCM”).

- Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-SGDHCM và Thông báo số 1509/TB-SGDHCM cùng ngày 11/09/2023 của SGDCK TP.HCM về việc chuyển cổ phiếu AGM của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/09/2023 do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch;
- Căn cứ quy định tại Quy Chế Niêm Yết Và Giao Dịch Chứng Khoán Niêm Yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ văn bản số 453/CV-XNK ngày 13/09/2023 của Angimex gửi SGDCK TP.HCM về việc Giải trình nguyên nhân và báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch
- Căn cứ Đơn xin cứu xét số 459/CV-XNK ngày 14/09/2023 của Angimex gửi UBCKNN, SGDCK Việt Nam và SGDCK TP.HCM

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã chứng khoán: AGM) kính trình SGDCK Việt Nam và SGDCK TP.HCM nội dung như sau:

Cổ phiếu của Angimex bị đình chỉ giao dịch ngày 18/09/2023 theo Quyết định của SGDCK TP.HCM. Như đã giải trình trong các văn bản gửi Quý Sở trước ngày có hiệu lực đình chỉ giao dịch, Công ty đã thực hiện khắc phục xong lỗi vi phạm về chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023 đã soát xét. Cụ thể, Công ty đã thực hiện đăng tải BCTC bán niên 2023 đã soát xét vào ngày 12/09/2023.

Theo nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 41 Quy chế niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của SGDCK Việt Nam: “SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết. .... tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày SGDCK xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất”. Đến nay đã gần 6 tháng kể từ ngày cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch. Trong suốt thời gian đó, Công ty đã luôn tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin và không để xảy ra sai phạm nào khác.

Công ty kính mong được sự xem xét của SGDCK Việt Nam và SGDCK TP.HCM về việc đưa cổ phiếu AGM ra khỏi diện đình chỉ giao dịch để giúp Công ty duy trì được niềm tin, sự gắn bó của cổ đông, nhận được cơ hội đầu tư mới của Nhà đầu tư chiến lược, cũng như đảm bảo được các quyền, lợi ích khi được giao dịch trở lại cho toàn bộ cổ đông hiện hữu.

Công ty cũng sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện, không để vi phạm quy định về công bố thông tin trong thời gian tới. Cụ thể, chậm nhất đến ngày 29/3/2024, Công ty cam kết sẽ công bố thông tin BCTC năm 2023 đã được kiểm toán đúng theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Kính mong nhận được sự xem xét của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn và kính chào/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN (để biết)
- Lưu: VT.